

Tagumpay Ni CRISTO Laban Kay Satanas



- Mayrong dakilang tagumpay sa masasamang espiritu
- Huwag sumamba sa magdaraya, Satanas o Demonyo
- Lahat ng tumanggap ng tanda ng hayop sa noo, upang makabili at makapagbili ay napahamak magpakailanman.

Tinipon ni Watson Goodman

Walang bayad—hindi ipinagbibili

Tagumpay Ni CRISTO Laban Kay Satanang

Satanang, ipinahayag sa mga salita ng Dios na, prinsipeng ng sanglibutan, ang mahigpit na kaaway ng Dios-bagaman siya ang pinakamataas sa lahat ng nilalang-tao. Tayong mga tao ay nakaharap sa isang mapanganib na larangan ng pakikilaban. Nagngangalit ang paglalaban ng dalawa, ni Cristo at si Satanang. Kailangang piliin natin kung sino ang ating talagang Panginoon magpakailan man. Si Cristo ang Manglalalang, na siyang Emmanuel (Sumasaatin ang Dios) o si Satanang ang nilalang-na siyang prinsipeng ng lahat ng paghihimagsik laban sa Dios. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli nagtagumpay si Cristo para sa lahat ng sumampalataya sa Kanya.

Sa maraming pagkakataon tinangka ni Satanang na dayain, iligaw ang mga tao at ang pinakahuli ay ang tungkol sa pagsamba. Si Cristo na manglalalang ang karapatdapat sambahin. Nakikilala tayo sa Kanya na ating sinasamba. Ang kahulihulihang pagtatangka na bihagin ang mga tao sa sanglibutan ay ang mga ito: (1) kalayaang hiwalay sa Dios, (2) pagsunod sa diablo, (3) pagsamba sa “tao ng sala,” (4) pagsamba sa kanyang larawan, (5) tanda sa katawan upang makabili at makapagbili. Mag-ingat sa mga bagay na ito. —Watson Goodman (1920-2002)

ANG DIOS AY HINDI LUMIKHA NG KAAWAY 1

*Nilalang ng Dios si Lucifer na
mayrong mataas na tungkulin
sa langit*

... Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, iyong tinatatakan ang kabuoan, na puno ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, na halaman ng Dios; lahat na mahalagang bato ay iyong kasuutan, ... ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo; sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nanaghanda.

Malapit sa luklukan ng Dios

Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip: at itinatag kita, na anopa't ikaw ay nasa ibabaw ng

banal na bundok ng Dios; ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga.

Nilalang na Sakdal

Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo.

Inihagis ng Dios ang Kasalanan

Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas, at ikaw ay nagkasala: kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Dios; at ipinahamak kita, Oh tumatakip na kerubin, mula sa gitna ng mga batong mahalaga. —Ezekiel 28:12b-16

ANO ANG NAGSULSOL KAY LUCIFER UPANG MAGKASALA?

Mga Kawikaan 16:18

Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal.

Ezekiel 28:17, 18

Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan; iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan: aking inihagis ka sa lupa; aking inilagay ka sa harap ng mga hari, upang kanilang masdan ka.

Ang kapalaran ng Mapanghimagsik

Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal,

iyong nilapastangan ang iyong mga santuario: kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo; sinupok ka, at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo.

Bawat Nilalang ay dapat Mapailalim sa Lumalang

Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon: magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios: siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan. —Mga Awit 100:2, 3

PAGPAPAHAYAG NI LUCIFER NG PAGSASARILI

3

Kalooban Niyang laban sa Dios

Isaias 14:12-19a

Ano't nahulog ka mula sa langit, Oh tala sa umaga, anak ng umaga! paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa! At sinabi mo sa iyong sarili, Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan: Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako'y magiging gaya ng

Kataastaasan.

Mga Gawang naging Kapahamakan sa lupa

Gayon ma'y mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Silang nangakakakita sa iyo ay magsisititig sa iyo, kanilang mamasdan ka, na mangagsasabi, Ito бага ang lalake na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian; Na ginawang gaya ng ilang ang sanglibutan, at gumiba ng mga bayan nito; na hindi nagpakawala ng kaniyang mga bilanggo upang mag-siuwi?

PAGSASARILING HIWALAY SA DIOS AY KAMATAYAN

Mga una ni Lucifer

(Tingnan ang limang salitang
"Ako" sa Isaias 14:13, 14 sa pahina 3.)

Lucas 10:18

At sinabi niya sa kanila, Naki-
ta ko si Satanás, na nahuhulog na
gaya ng lintik, mula sa langit.

*Sa mga Anghel na sumunod kay
Satanas*

II Pedro 2:4

... ang Dios ay hindi nagpata-
wad sa mga anghel nang mangag-
kasala ang mga yaon, kundi si-
la'y ibinulid sa impierno, at kinu-
long sa mga hukay ng kadiliman,
upang ilaan sa paghuhukom.

*Sa mga taong maaaring dayain ni
Satanas*

I Kay Timoteo 3:6

Hindi baguhan, baka siya kung
magpalalo ay mahulog sa kaparu-
sahan ng diablo.

*Isa lamang ang kalooban sa, langit,
kalooban ng Dios*

Mga Taga Roma 12:2

At huwag kayong magsiayon sa
sanglibutang ito: kundi magiba
kayo sa pamamagitan ng pagba-
bago ng inyong pagiisip, upang
mapatunayan ninyo kung alin
ang mabuti at kaayaaya at lubos
na kalooban ng Dios.

KARAPATAN NG DIOS SA LAHAT NG PAGSAMBA

5

Deuteronomio 5:6, 7

Ako ang Panginoon mong Dios na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap ko.

Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: mangagdala kayo ng handog, at magsiparoon kayo sa harap niya: inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. —I Mga Cronica 16:29

Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesús, Humayo ka, Satanás: sapagka't nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba

ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. —Mateo 4:10

Mga Awit 95:6

Oh magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod; tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin. (*Basahin Genesis 1:27.*)

*Ang mga nadaya sumamba
sa kaaway*

Apocalipsis 13:3b, 4a

... at ang boong lupa'y nanggilalas sa hayop; At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagka't ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop; at nangagsisamba sa hayop....

6 HUWAG SAMBAHIN ANG KAAWAY NG DIOS

*Pinakahangad ni Satanas na
sambahin siya*

Mateo 4:8, 9

Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapati-rapa at sasambahin mo ako.

Apocalipsis 9:20

At ang nalabi sa mga tao, na hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay,

upang huwag sumamba sa mga demonio, at sa mga diosdiosang ginto, at pilak, at tanso, at bato, at kahoy; na hindi nangakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man.

*Wawasakin ng Dios ang ganitong
mananamba*

Apocalipsis 16:2b; at 20:13b, 14a
... naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon, at nangagsi-samba sa kaniyang larawan... at sila'y hinatulan bawa't tao ayon sa kanikaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.

MGA ANGHEL NI CRISTO AT MGA ANGHEL 7 NI SATANAS

*Makapangyarihan ang Anghel ng
Panginoon kaysa kay Satan*

Mga Awit 103:20

Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya: ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita.

At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka; at hindi sila nanangalan —Apocalipsis 12:7, 8a

Ang Banal na Anghel ng Dios na

*naglilingkod at nagiingat sa
mga Cristiano*

Mga Awit 91:11

Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad.

*Nangapahamak na mga Anghel ay
nagpasiyang madala ang tao
sa kapahamakan*

Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. —I Kay Timoteo 4:1

SINO AT ANO ANG KINAPOPOOTAN NI SATANAS

Sangbahayan—Biyaya ng Dios

Genesis 12:3

At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo: at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa.

Si Cristo (Dios na nasa laman) na dala ang kaligtasan sa kanyang pagkatao na may banal na dugo

Mateo 2:16

... nang mapansin ni Herodes ... ay nagalit ... at nagutos, at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalake na nangasa Betlehem, at sa boong palibotlibot noon, mula sa gulang na dala-

wang taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kaniyang mainat na pagkasiyasat sa mga Pantas na lalake.

Salita ng Dios—tinututulan ni Satanas

Genesis 3:1b, 4

Tunay bang sinabi ng Dios, ... At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay.

Mananampalataya ipinanganak sa Espiritu

I Pedro 5:8

... ang inyong kalaban na diablo ... ay gumagala na humahanap ng masisila niya.

Pinasasama ang evangelio sa pamamagitan ng kasinungalingan

Taga Galacia 1:6, 7

Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; na ito'y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig, at nanġagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo.

Tinutularan ang mga Manggagawa ng Dios

II Mga Taga Corinto 11:13, 14

Sapagka't ang mġa gayong tao ay mġa bulaang apostol, mġa magdarayang manggagawa, na nanġagpapakunwaring mġa apo-

stol ni Cristo. At hindi katakataka: sapagka't si Satanás man ay nagpapakunwaring anghel nġ kaliwanagan.

Himala ng Dios, Laban sa kahangahang kasinungalingan

II Mga Taga Tesalonica 2:9;

Apocalipsis 13:13, 14; 19:20

Sa sandaling si Cristo ang mambahala, kung tunay na sambahin Siya. Si Satanás man ay namambahala kung siya ay sambahin na isang dios-diosan

Isaias 26:13a

Oh Panginoon naming Dios, ang ibang mġa panginoon, bukod sa iyo ay nagtaglay nġ pagkapanġinoon sa amin . . .

I Juan 5:21

Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan.

Exodo 20:3-5a

Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan ó ng kawang-is man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, ó ng nasa ibaba sa lupa, ó ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, ó paglingkuran man sila

Ang ibang dios ay kasuklam-suklam

Tunay na gigibain ninyo ang lahat ng mga dako, na pinaglilingkuran sa kanilang dios ng mga bansang inyong aariin, sa ibabaw

ng matataas na bundok, at sa ibabaw ng mga burol, at sa lilim ng bawát punong kahoy na sariwa: . . . Ay magingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila, pagkatapos na sila'y malipol sa harap mo; . . . Huwag mong gagawing gayon sa Panginoon mong Dios: sapagka't bawát karumaldumal sa Panginoon, na kaniyang kinapopootan, ay kanilang: ginagawa sa kanilang mga dios; sapagka't pati ng kanilang mga anak na lalake at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga dios. —Deuteronomio 12:2, 30a, 31

Ang Dugo ni Jesus, nakapaglilinis ng kasalanan

Ang kahangalan ng pagsamba sa dios-diosan

Mga Taga Roma 1:25

Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nanaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa.

Mga Awit 115:3-8

Nguni't ang aming Dios ay nasa mga langit: kaniyang ginagawa ang kaniyang ibigin. Ang kaniyang mga diosdiosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, nguni't sila'y hindi nanagagsasalita; mga

mata'y mayroon sila, nguni't hindi sila nangakakakita.

I Mga Taga Corinto 10:14b at 20
... magsitakas kayo sa pagsamba sa dios-diosan... Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng paki-kipagkaisa sa mga demonio.

Ang parusa sa pagsamba sa dios-diosan

... mapagsamba sa diosdiosan, ... ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan. —Apocalipsis 21:8b

PAGSAMBA SA DIOS-DIOSAN AY KINAPOOOTAN NG DIOS

Winasak ng Dios ang mga bansa dahil sa dios-diosan. Hindi dapat magkaroon nito sa inyong tahanan

Deuteronomio 7:24-26a

At kaniyang ibibigay ang kaniyang mga hari sa iyong kamay, at iyong papawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit: walang lalaking makatatayo doon sa harap mo, hanggang sa iyong malipol sila. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga dios ay iyong susunugin sa apoy: . . . sa-pagka't ito'y isang karumaldumal sa Panginoon mong Dios. At huwag kang magpapasok ng karumaldumal sa iyong bahay, at

baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niyaon . . .

Bakit marami sa mga pinili ng Dios na mga bansa na pinaghaharian ng demonio sa panahon ni Cristo? Sa-pagkat ang kanilang mga ninuno ay sumamba sa Diablo!

Mga Awit 106:36, 37 at 40

At sila'y nangaglingkod sa kanilang mga diosdiosan; na naging silo sa kanila: oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalake at babae sa mga demonio. . . . Kayat nagalab ang pagiinit ng Panginoon laban sa kaniyang bayan, at kinayamutan niya ang kaniyang pamana.

LAHAT NG PANGGAGAWAY AY KASALANAN 13

Exodo 22:18

Huwag mong babatahing ma-
buhay ang isang babaing mang-
gagaway.

Mikas 5:12

At aking ihihiwalay ang m̃ga
panghuhula sa iyong kamay; at
hindi ka na magkakaroon ñg m̃ga
manghuhula.

Pagpasok mo sa lupain na ibi-
nibigay sa iyo ñg Panginoon
mong Dios, ay huwag kang
magaaral gumawa ñg ayon sa
m̃ga karumaldumal ñg m̃ga ban-
sang yaon. Huwag makakasum-
pong sa iyo ñg sinomang nagpa-
paraan sa apoy ñg kaniyang anak
na lalake ó babae, ó nanghuhula ó

nagmamasid ñg m̃ga pamahiin ó
enkantador, ó manggagaway, O
enkantador ng mga ahas, ó naki-
kipagsanggunian sa m̃ga masa-
mang espiritu, ó mahiko, ó suma-
sangguni sa m̃ga patay. Sapag-
ka't sinomang gumagawa ñg m̃ga
bagay na ito ay karumaldumal sa
Panginoon: at dahil sa m̃ga karu-
maldumal na ito ay pinalalayas
sila ñg Panginoon mong Dios sa
harap mo. —Deuteronomio 18:9-12

Pagsangguni: Ang paran ng pa-
nghuhula sa mga bagay na dara-
ting sa pamamagitan ng pagsu-
sumamo sa espiritu ng mga patay
ay-tinatawag nating karunu-
ngang itim.

14 PAGPAPAHAYAG NG MANGYAYARI SA HAHARAPIN SA TULONG NG DIABLO

*Ipinagbabawal ng Dios ang pagsa-
ngguni sa bituin, mangkukulam,
pagsugat at paglalagay ng tanda
sa sarili*

Levitico 19:26 at 28

Huwag kayong kakain ng ano-
mang may dugo: ni huwag kayong
mag-eenkanto ni magpapamahiin.
...Huwag ninyong kukudlitan
ang inyong laman dahil sa na-
matay: ni huwag ninyong lilim-
bagan ang inyong laman ng ano-
mang tanda; ako ang Panginoon.

Malakias 3:5b

...ako'y magiging maliksing
saksi laban sa mga manghuhu-

la, at laban sa mga mangangalu-
nya, at laban sa mga sinungaling
na manunumpa

Zacarias 10:2

Sapagka't ang mga teraf ay
nagsalita ng walang kabuluhan,
at ang mga manghuhula ay nang-
akakita ng isang kabulaanan; at
sila'y nangagsaysay ng mga
kabulaanang panaginip, sila'y
nagsisialiwalan ng walang kabuluhan.

Pagtuklas ng natatagong bagay:
Pagpapahayag ng paparating o
mga bagay na hindi kilala sa ma-
ling paraan.

Pangkukulam: Karunungan sa
tulong ng masamang espiritu.

TALIKURAN ANG PAMAMARAAN NG PAGTUKLAS NG NATATAGONG BAGAY

15

*Sumasangguni sa masasamang
espiritu*

Isaias 8:19a

At pagka kanilang sasabihin sa inyo, Hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula, na nagsisihuni at nagsisibulong; hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Dios?

*Paggamit ng bahagi ng katawan at
mga larawan*

Ezekiel 21:21

Sapagka't ang hari sa Babilonia ay tumayo sa pinagkakahiwalayan ng daan, sa bukana ng dala-

wang daan, upang magbadya ng panghuhula: kaniyang iniwasas was ang mga pana na paroo't parito, siya'y sumangguni sa mga diosdiosan, siya'y nagsiyasat sa atay.

Parusa sa mga gumagawa nito

I Mga Cronica 10:13-14a

Sa gayo'y namatay si Saul dahil sa kaniyang pagsalangsang na kaniyang nagawa laban sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan; at dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu, upang pagsiyasatan. At hindi nagsiyasat sa Panginoon.

16 PARAAN KUNG PAANO GUMAWA ANG PRINSIPE NG SANGLIBUTAN

Di mananampalataya naniniwala sa nga tanda sa langit

Jeremias 10:2

Ganito ang sabi ng Panginoon, Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa, at huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit; sapagka't ang mga bansa ay nanganglulupaypay sa mga yaon.

Huwag magtiwala sa sulat o ano mang bagay tungkol sa "suer-te" o isuko ang iyong sarili sa mala-demonyong tugtugin o ng masasamang larawan. "Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata"

—Mga Awit 101:3. Itakwil ang kayabangan, pagpapaimbabaw at ang patay na relihiyon.

Mateo 23:27, 28

Sa aba ninyo, ... mga mapag-paimbabaw! ... na may anyong maganda sa labas, datapuwa't sa loob ay puno ng ... lahat na karumaldumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nangagaanyong matuwid sa mga tao, datapuwa't sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasan.

Si Cristo lamang ang nagpalaya sa atin sa kasalanan

(Tingnan sa pahina 48 at 49.)

MAG-INGAT SA MGA BALITA NI SATANAS 17

Sa pamamagitan ng mga bulaang propeta

Jeremias 14:14

Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon sa akin, Ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinunangalingan sa aking pangalan; hindi ko sila sinugo, ó inutusan ko man sila, ó nagsalita man ako sa kanila: sila'y nanganghuhula sa iyo ng sinunangaling na pangitain, at ng panghuhula, at ng bagay na wala, at ng daya ng kanilang sariling puso.

Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga patay

Tungkol sa Kanyang anak sinabi ni David, Ngqyon siya'y patay

na. . . hindi na siya makababalik sa akin. "Nguni't ngayo'y patay na siya; . . . siya'y hindi babalik sa akin." —II Samuel 12:23

Huwag makipagusap sa mga masasamang espiritu, kundi utusan sila sa pangalan ni Cristo na umalis. Huwag magtiwala sa pagbasa ng kapalaran sa kamay, quija, gayuma, majia.

Wasakin ang mga idolo, mga aklat ni Satanas

Ang Mga Gawa 19:19

At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihasnang magica ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat, at pinagsusunog sa paningin ng lahat.

NILALANG NI CRISTO ANG KASARIAN (SEX) — GINAMIT NI SATANAS SA MALING PARAAN

Kasarian (sex) ay nilikha para sa pag-aasawa lamang

Genesis 2:22 at 24

At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalake... Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman.

Sa Mga Hebreo 13:4

Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapag-

ka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios.

I Mga Taga Corinto 7:10, 11

Datapuwa't sa mga may asawa ay aking ipinaguutos, Ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kaniyang asawa (Datapuwa't kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, ó kaya'y makipagkasundo sa kaniyang asawa); at huwag hiwalayan ng lalake ang kaniyang asawa. (Basahin Mga Taga Roma 7:2, Marcos 10:9.)

Exodo 20:14

Huwag kang mangangalunya.

I Mga Taga Tesalonica 4:3

Sapagka't ito ang kaloban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid.

Levitico 20:10

Ang lalake na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid baga'y yaong mangalunya sa asawa ng kaniyang kapuwa, ay papatayin na walang pagsala ang nanangalunya at ang napakalunya.

Ang kasalanan laban sa sarili

I Mga Taga Corinto 6:13b,
15a at 18

Datapuwa't ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon; at ang Panginoon ay sa katawan: . . . Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Cristo? . . . Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nanasa labas ng katawan; nguni't ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan.

Pakikiapid: Ang pakikipag-ugnayan ng isang tao ng di pa kasal ay pakikiapid. Ang pakikipag-ugnayan ng isang taong kasal na ay pakikiapid.

20 NADAIG SI SATANAS SA PAMAMAGITAN ANG KAMATAYAN NI CRISTO

I Mga Taga Corinto 15:22

Sapagka't kung paanong kay Adam ang lahat ay nanġamamata, gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin.

Sa Mga Hebreo 2:14, 15

Dahil sa ang mġa anak ay mġa may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mġa ito; upang sa pamamagitan nġ kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanġasailalim nġ pagkaalipin sa boong bŭhay nila.

*Pagkawalang kamatayan natin
kay Cristo*

Na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag nġ isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mġa gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Cristo Jesús buhat pa nġ mġa panahong walang hanggan, Nġunit nġayon ay nahayag sa pamamagitan nġ pagpapakita nġ ating Tagapagligtas na si Cristo Jesús, na siyang nagalis nġ kamatayan, at nagdala sa liwanag nġ bŭhay at nġ walang pagkasira sa pamamagitan nġ evangelio. —II Kay Timoteo 1:9,10

TAGUMPAY NG CRISTIANO LABAN KAY SATANAS

21

I Pedro 5:8b, 9a

Ang inyong kalaban na diablo, na gaya n̄g leóng umuun̄gal, ay gumagala na humahanap n̄g masisila niya: Na siya'y labanan niyong matatag sa inyong pananampalataya

Mga Taga Efeso 6:11 at 14-17

Mangagbihis kayo n̄g boong kagayakan n̄g. Dios, upang kayo'y magsitibay laban sa m̄ga lalang n̄g diablo. . . . na ang inyong m̄ga baywang ay may bigkis na katothanan, na may sakbat na baluti n̄g katuwiran, at ang inyong m̄ga paa ay may panyapak na paghanda n̄g evangelio n̄g kapaya-

paan; bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag n̄g pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat n̄g nangagniningas na suligi n̄g masama. At magsikuha rin naman kayo n̄g turbante n̄g kaligtasan, at n̄g tabak n̄g Espiritu, na siyang salita n̄g Dios.

Santiago 4:7

Pasakop n̄ga kayo sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

I Juan 4:4b

. . . lalong dakila siyang (Cristo) nasa inyo kay sa (Satanas) nasa sanglibutan.

Siya ang tinig ng Dios

Sa Mga Hebreo 1:1a, 2

Ang Dios, ... Ay nagsalita sa atin sa mġa huling araw na ito sa pamamagitan, nġ kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana nġ lahat nġ mġa bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan.

At nanġagtaka sila sa kaniyang aral: sapagka't sila'y tinuturuan niyang tuiad sa may kapamahalaan, at hindi gaya nġ mġa eskriba.

—Marcos 1:22

Juan 5:27

At binigyan niya siya nġ kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak nā tao.

I Pedro 3:22

Na nasa kanan nġ Dios, pagka-akyat niya sa langit; na ipinasa-kop sa kaniya ang mġa anghel at ang mġa kapamahalaan ang mġa kapangyarihan.

Mga Taga Roma 14:9

Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon nġ mġa patay at gayon din nġ mġa buháy.

Mateo 28:18

At lumapit si Jesús sa kanila at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, Ang lahat nġ kapamahalaan sa langit at sa ibabaw nġ lupa ay naibigay na sa akin.

SI CRISTO AY NAGSASALITA, GUMAGAWA 23 NA MAY KAPANGYARIHAN

Marcos 4:39

At gumising siya, at sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin, at humusay na totoo ang panahon.

Marcos 2:10-12a

Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi niya sa lumpo), sa iyo ko sinasabi, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya, at pagdaka'y binuhat ang higaan, at yumaon sa harap nilang lahat;

ano pa't nangagtaka silang lahat, at niluwalhati nila ang Dios

Marcos 1:26, 27

At ang karumaldumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kaniya. At silang lahat ay nangagtaka, . . . may kapamahalaang naguutos pati sa mga karumaldumal na espiritu, at siya'y tinatalima nila.

Binubuhay ang patay na may kapangyarihan

At sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, Magbangon ka. At nau-po ang patay, at nagpasimulang magsalita. —Lucas 7:14b, 15a

24 NAGKAKALOOB SI CRISTO SA KANYANG TAGASUNOD NG KARAPATAN AT KAPANGYARIHAN SA LAHAT NG KAAWAY

Narito, binigyan ko kayo ng kamamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang paraa'y hindi kayo maaano. —Lucas 10:19

Lucas 9:1

At tinipon niya ang labingdala-wa, at binigyan sila ng kapangyarihan at kamamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit.

Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang magsabi sa bundok na ito, Mapataas ka at

mapasugba ka sa dagat; at hindi magalinlangan sa kaniyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya; ay kakamtin niya yaon. —Marcos 11:23

Marcos 9:23

At sinabi sa kaniya ni Jesús, Kung kaya mo! Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kaniya na nananampalataya.

Mga Taga Efeso 1:19

At kung ano ang dakilang kalakhan ng kaniyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kaniyang lakas.

KUNG PAANO ITATABOY ANG MASASAMANG ESPIRITU

25

*Pagwikaan, utusan sila sa Pangalan
ni Jesucristo*

Marcos 5:8, 9 at 13b

Sapagka't sinabi niya sa kaniya. Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espíritu. At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kaniya, Pulutong ang pangalan ko; sapagka't marami kami. . . . At ang mga karumaldumal na espíritu ay nangagsilabas, at nangagsipasok sa mga baboy

Marcos 9:25b-26 at 29b

. . . pinagwikaan niya ang karumaldumal na espíritu, na sina-

sabi sa kaniya, Ikaw bingí at piping espíritu, iniutos ko sa iyo na lumabas ka sa kaniya, at huwag ka nang pumasok na muli sa kaniya. At nang makapagsisi-sigaw, at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya: . . . Ang ganito ay hindi mapalalabas ng anoman, maliban sa pamamagitan ng panalangin.

Ang Mga Gawa 16:18b

. . . si Pablo ay . . . lumingon at sinabi sa espíritu, Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang oras ding yaon.

ANG KATAAS-TAASANG PANGALAN NI JESUCRISTO

Mga Taga Filipos 2:9, 10a

Kaya siya naman ay pinakadakilang ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod

Juan 14:13

At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak.

Kasama ko ang aking asawa at mga anak sa pagbabalik sa Africa na may pananampalataya upang gumawa para kay Cristo, ako ay nagising isang gabi na nakita ko ang isang nakatatakot na espiritu. Nang ikilos ko ang aking tuhod sa kanya upang tingnan kung ang nakita ko ay totoo, itinulak niya ako na may kalakasan, at hinawakan niya ako sa leeg upang sakalin, at ako ay sumigaw ng tatlong salita, "Jesus, tulungan mo ako." Bigla na lamang siyang nawala, at ito ay hindi na naulit 28 taon na ang nakaran. Kay Satanas ang pangalan ni Jesus ay kasindak-sindak, at sa lahat ng demonyo. Tumawag kay Cristong pangalan para sa kaligtasan (Roma 10:13).

Isang babae ang nagsabi sa aking asawa na ng siya ay nasa isang co-

legio, isang araw namasyal sila ng kaibigan niyang binata, ng malapit na sa isang daang-bakal pinagtangkaan siyang patayin upang pagkatapos palitawing nasagasaan siya ng tren. Ng siya ay kanyang utusan sa Pangalan ni Jesucristo nawalan siya ng lakas at lumakad ang lalaking ito sa unahan niya hanggang sa colegio.

Isa pang babae ang nagpatunay sa aming mag-asawa na noong siya ay kabataan pa ay binuksan niya ang kanyang tahanan sa isang pangkat ng mga manghuhula. Pagkatapos nito, ang masamang espiritu ay paulit-ulit na ginagalaw ang mga kasangkapan sa boong tahanan niya. Sa gayon kanyang itinaboy ang masasamang espiritu sa Pangalan ni Jesus at isinuko niyang lubusan ang sarili kay Jesucristo.

Huwag kailanman mahahabag kay Satanas o sa diablo, ang kanilang layon ay makuha ka sa kanilang panig sa halip na sumama sa Dios. Ang isang matandang Cristiano na mayroon karamdaman at mahinang pangangatawan, ay nagsabi sa akin ng tungkol sa sinabi ni Satanas sa kanya, na parang sinusubok siya. Aking sinabi sa kanya na si Satanas ay puno ng pagdaraya at hindi nararapat pagtiwalaan kahit na isang salita na sabihin niya. Aking pinagwikaan si Satanas sa Makapangyarihang Pangalan ni Jesucristo. Nagkaroon siya ng kapayapaan kay Cristo sa loob ng limang linggo bago siya namatay. — Watson Goodman

28 SI CRISTO AT SI SATANAS AY NAGKAKAIBA

Si Cristo at Manglalalang na Dios

Mga Taga Colosas 1:16

Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalanġitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan ó mga pagsakop ó mga pamunuan ó mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya.

*Nagbibigay si Cristo ng Liwanag
at Kapayapaan*

Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan; upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng ka-

payapaan. —Lucas 1:79

*Ang Demonyo at si Satanas ay
pumipinsala*

Juan 10:10a

Hindi pumaparito ang magna-nakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa . . .

Apocalipsis 12:12b

. . . Sa aba ng lupa . . . sapagka't ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit. . .

*Nagbibigay ng kadiliman at
pahirap si Satanas*

. . . at namatay naman ang mayaman, at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itin-ingin niya ang kaniyang mga mata . . . —Lucas 16:22b, 23a

SI CRISTO AT SI SATANAS AY NAGKAKAIBA 29

Si Cristo ay Katotohanan

Juan 1:14 at 8:31b, 32

At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. . . . Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, . . . inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo.

Si Cristo ay sagana sa pag-ibig

I Juan 3:16a

Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin.

Si Satanas ay Ama ng Kasinungalingan

Juan 8:44

Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. . . . sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.

Nag-uudyok si Satanas ng Poot

Juan 15:18

Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo.

30 SI CRISTO AT SI SATANAS AY NAGKAKAIBA

Nililinis ni Cristo ang kaluluwa

I Juan 1:7

Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesús na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan.

Nagbibigay si Cristo ng Buhay na Walang Hanggan

Juan 17:3

At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diso na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

Pinarurumi ni Satanas ang kaluluwa

Mga Taga Galacia 6:7, 8a

Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Sapagka't ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman magaani ng kasiraan....

Nagaakay si Satanas sa walang hanggang kamatayan

Mateo 13:38-40a

...ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama;... ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo:... ang... pangsirang damo at pagsunog sa apoy....

SI SATANAS AT ANG KAPANGYARIHAN 31 NIYA SA SANGLIBUTAN

Siya ang Prinsipe ng sanglibutan sa ngayon

Hindi na ako (Jesus) magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin. —Juan 14:30

Siya ay Prinsipe. Kung hindi Mabuti ang Mangyayari sisihin siya.

Santiago 3:15, 16

Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagka't kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang ma-

sama.

Kailanman at mayroon siyang pagkakataon, winawasak niya ang kalayaan ng Pagsamba kay Jesus. Mindi niya masisira ang inyong pag-ibig kay Cristo.

Ang Mga Gawa 7:59, 60

At kanilang pinagbatuhanan si Esteban, na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesús, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod, at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalangan ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya.

ANTI-CRISTO — DARATING NA HARI NG SANGLIBUTAN

II Mga Taga Tesalon. 2:1, 3-4

Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakati-pon sa kaniya. . . . huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios ó sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang

sarili na tulad sa Dios.

Apocalipsis 13:2b at 7b

. . . at ibinigay sa kaniya ng dragon (Satanas) ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan. . . . at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa.

Apocalipsis 13:4

At sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagka't ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop; at nangagsisamba sa hayop, na nangagsasabi, Sino ang kagaya ng hayop? at sinog makababaka sa kaniya?

DIDIGMAIN NG ANTI-CRISTO ANG MGA BANAL

33

Daniel 7:25

At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan; at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan; at sila'y mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon.

Apocalipsis 13:5b-9

...at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu't dalawang buwan. At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusunġan

laban sa Dios, upang pusungin ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila; at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa't angkan at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nangnanahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan. Kung ang sinoman ay may pakinig, ay makinig.

34 HUWAG SAMBAHIN ANG LARAWAN NG ANTI-CRISTO

Tumulong ang mga Pinuno ng Relihiyon sa Anti-Cristo ng pagdaraya sa sanglibutan.

Apocalipsis 13:14, 15 at 19:20

At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapanungsap, at maipapatay naman ang

lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop... At sinungaban ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito: ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagatdagatang apoy.

Tumanggi ang mga tao ng Dios sa dios-diosan

Daniel 3:18

Oh hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga dios, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo.

At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at m̄ga dukha, at ang m̄ga laya at ang m̄ga alipin ay pinabigyan n̄g isang tanda sa kanilang kanang kamay, ó sa noo; at nang huwag makabili ó makapagbili ang sinoman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay n̄g pangalan n̄g hayop ó bilang n̄g kaniyang pangalan. . . . Ang may pagkau-nawa ay bilangin ang bilang n̄g hayop; . . . at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu't anim (666). —Apocalipsis 13:16-18

Darating ang Maligayang Araw sa mga ligtas

Apocalipsis 7:14b-17a

Ang m̄ga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian, at nangaghugas n̄g kanilang m̄ga damit, at pinaputi sa dugo n̄g Cordero. Kaya't silay't nasa harapan n̄g luklukan n̄g Dios; at nangaglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo: at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila n̄g kaniyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man; ni hindi na sila tatamaan n̄g araw, ó n̄g anomanang init: sapagka't ang Cordero na nasa gitna n̄g luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa m̄ga bukal n̄g tubig n̄g búnay.

LAHAT NG TAO NA SUMAMBA SA ANTI-CRISTO AY MAPAPAHAMAK, AT GAYON DIN ANG MAY TANDA SA KATAWAN UPANG BUMILI AT MAGBILI

Apocalipsis 14:9-11, 13a

At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, ó sa kaniyang kamay,

Ay iinom din naman, siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan; at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal

na anghel, at sa harapan ng Cor-dero:

At ang usok ng hirap nila ay napaiilanglang magpakailan kailan man; at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinomang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan.

At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon.

PAGTATAGUMPAY LABAN KAY SATANAS, 37 BAGO DUMATING ANG GALIT NG DIOS SA SANGLIBUTAN

Apocalipsis 15:1-2 at 16:1

... pitong anghel na may pitong salot, na siyang mġa panghuli, sapagka't sa mġa yao'y magaganap ang kagalitan nġ Dios. At nakita ko ang gaya nġ isang dagat na bubog na may halong apoy; at yaong nanġagtagumpay sa hayop, at sa kaniyang larawan, at sa bilang nġ kaniyang pangalan, ay nanġakatayo sa tabi nġ dagat na bubog, na may mġa alpa nġ Dios.

At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario, na nagsasabi sa pitong anghel, Humayo kayo, at ibuhos ninyo

ang pitong mangkok nġ kagalitan nġ Dios sa lupa. (Apocalipsis 16-18: ang pitong salot at ang bunga nito.)

Paghahari ng mga pinugutan ng ulo

... nakita ko ang mġa kaluluwa nġ mġa pinugutan nġ ulo dahil sa patotoo ni Jesús, at dahil sa salita nġ Dios, at ang mġa hindi sumamba sa hayop, ó sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap nġ tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay; at sila'y nanġabuhay, at nagsipagharing kasama ni Cristo sa loob nġ isang libong taon.
—Apocalipsis 20:4b

ARMAGEDON, ANG DIGMAANG PINIGIL NI CRISTO

*Tinipon ng Diablo ang mga Bansa
upang Makilaban*

Apocalipsis 16:14 at 16

Sapagka't sila'y mga espíritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa boong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat. . . . At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armagedón.

Pinalaya ni Cristo ang Kanyang Bayan at ang Kanyang piniling mga tao, ang Israel

Zacarias 14:3 at 12

Kung magkagayo'y lalabas ang

Panginoon, at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya nang siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka. . . . At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem: ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga mata'y mangatutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig.

Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?

—Mga Taga Roma 8:31b

SI CRISTO ANG KAHULI-HULIHANG HARI 39 NG SANLIBUTAN

At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa: at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal: at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Dios na Makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA PANGINOON. —Apocalipsis 19:15, 16

Ang Anti-Cristo ay Maghahari ng Ilang Taon, si Cristo ay Maghahari ng 1000 Taon at Magpakailanman

Apocalipsis 20:6b

...kundi sila'y magiging mga saserdote ng Dios at ni Cristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon.

Daniel 2:44a

At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Dios sa langit ng isang kaharian, na hindi magigiba kailan man.

Mga Awit 86:9

Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito, at magsisisamba sa harap mo, Oh Panginoon; at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan.

SI SATANAS AY NADAIG SA KANYANG PAKIKILABAN SA DIOS

At nagkaroon ng pagbabaka sa langit: si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon; at ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka; at hindi sila nannganalo, ni nampungnan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanás, ang dumadaya sa boong sanglibutan; siya'y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, ngayo'y dumating ang kaligta-

san, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka't inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.

... at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagatdagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailan man.

—Apocalipsis 12:7-10; 20:9b, 10

KANINO ANG WALANG HANGGANG KAHARIAN?

41

Ang Panginon at Cristo ay Maghahari Magpakailanman

I Mga Cronica 29:11

Iyo, Oh Panginon ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtagumpay, at ang karanġalan: sapagka't lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo: iyo ang kaharian, Oh Panginon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat.

I Mga Taga Corinto 15:24-26

Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga'y sa Ama; pagka li-

lipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagka't kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kaniyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahulihulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan.

Apocalipsis 11:15

At humihip ang ikapitong anghel; at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit, at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginon, at sa kaniyang Cristo; at siya'y maghahari magpakailan kailan man.

SI SATANAS AT ANG MGA DEMONYO, IYONG KAAWAY

Si Satanas ang sumisira ng katawan, at kaluluwa, sa pakikiapid ng lalaki sa lalaki, pagpatay ng mga hindi pa ipinanganganak, Pinaghaharian ng demonyo

... ang mga lalake, ... ay nanagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, ... at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. —Mga Taga Roma 1:27

... bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; ... mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. —Mga Kawikaan 6:16, 17

Kung magkagayo'y yumayaon siya, at nagsasama ng pito pang

espiritu na lalong masasama kay sa kaniya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon: at nagiging lalo pang masama ang hulíng kalagayan ng táong yaon kay sa una. —Mateo 12:45a

Hanapin ang buhay na Dios. Huwag tumawag sa “ibang dios” upang malaman ang paparating, magbasa ng pagiisip, at mapagalang ang mga karamdaman.

Huwag ipailalim ang iyong sarili sa kapangyarihan ng ano mang espiritu na hindi sa Dios at sa kanyang Espiritu. Sampalatayanan lamang ang Salita ng Dios (Biblia). (Basahin, Apocalipsis 19:13.)

MARAMI ANG PARIRITO AT DADAYAIN 43 ANG MARAMI

Ang anu mang turo na mag-aakay na papalayo sa makipot na daan ng kapatawaran, paglilinis, at katubusan sa pamamagitan ng Dugo ni Cristo ay mali at panglilinlang

Mateo 24:4, 5 at 11

At sumagot si Jesús at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami.... At magsisibanon ang maraming bu-laang propeta, at kanilang ililigaw ang marami.

Mahalagang dugo ni Cristo ang Tumubos

I Pedro 1:18a, 19 at 21a

Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak ó ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay,... Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo.... Na sa pamamagitan niya ay nangnanampalataya kayo sa Dios....

*Pinaghaharian ng kasalanan at
maling simulain*

Isaias 64:6a

Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi.

Galit sa espiritu ng pagsuway

Mga Taga Efeso 2:2, 3

Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating

laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba.

*Pinamumunuan ni Satanas ang
di ligtas*

II Mga Taga Corinto 4:3, 4

At kung ang aming evangelio ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak: na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pagiisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.

Mateo 13:38

At ang bukid ay ang sanglibutan; at ang mabuting binhi, ay ito ang m̄ga anak n̄g kaharian: at ang m̄ga pangsirang damo ay ang m̄ga anak n̄g masama.

Juan 8:44a

Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang m̄ga nais n̄g inyong ama ang ibig ninyong gawin.

Ito ang dahilan kung bakit tayo ay dapat ipanganak na muli sa Espiritu ni, Cristo

II Mga Taga Corinto 5:17

Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang m̄ga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pa-

wang naging m̄ga bago.

Juan 10:27, 28a

Dinirinig n̄g aking m̄ga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: at sila'y binibigyan ko n̄g walang hanggang búhay . . .

Sumuko sa Panginoong Jesus

II Mga Taga Corinto 6:2b

Narito, n̄gayon ang panahong ukol; narito, n̄gayon ang araw n̄g kaligtasan.

I Juan 1:9

Kung ipinahahayag natin ang ating m̄ga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating m̄ga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat n̄g kalikuan.

46 WALANG HANGGANG TAGUMPAY KAY CRISTO

Mga Taga Roma 8:35 at 37

Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? ang kapighatian, ó ang kahapisan, ó ang paguusig, ó ang kagutum, ó ang kahubaran, ó ang pang'anib, ó ang tabak? . . . Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig.

I Juan 5:4

Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya.

Gantimpala sa mga Dumaig sa masama

Apocalipsis 2:17

Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap.

Apocalipsis 2:26

At ang magtagumpay, at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa.

PILIIN MO KUNG SINO ANG IYONG PAGLILINGKURAN MAGPAKAILANMAN

47

*Mahahayag ng kasama ni Cristo
sa kaluwalhatian*

Mga Taga Colosas 3:1, 2 at 4

Kung kayo nãga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mãga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mãga bagay na nangasa itaas, huwag sa mãga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. . . . Pagka si Cristo na ating búhay ay mahayag, ay mahahayag nãga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian.

*O sumpain kasama ni Satanas
magpakailanman*

Mateo 25:41

Kung magkagayo'y sasabihin naman niya sa mãga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong, mãga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mãga anghel.

Marcos 9:43

At kung ang kamay mo ay mapapapatisod sa iyo, ay putulin mo: mabuti pa sa iyo ang pumasok sa búhay na pingkaw, kay sa may dalawang kamay kang mapasa impierno, sa apoy na hindi mapapatay.

48 ANG KAHARIAN NG LANGIT AY PARA SA IYO

Mateo 18:2-4

At pinalapit niya sa kaniya ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila, at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sinoman n̄ng magpakababa na gaya n̄ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian n̄ng langit.

Magsisi ng kasalanan

Dumating si Juan, na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo n̄ng pagsisisi sa ikapagpapatawad n̄ng m̄ga kasalanan. . . .

Pagkatapos n̄ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesús na ipinangaral ang evangelio n̄ng Dios, at sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian n̄ng Dios: kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio. —Marcos 1:4 at 14, 15

Ang Mga Gawa 3:19

Kaya n̄ga mangagsisi kayo, at mangagbalik-loob, upang mangapawi ang inyong m̄ga kasalanan, upang kung magkagayon ay mag-sidating ang m̄ga panahon n̄ng kaginhawahang mula sa harapan n̄ng Panginoon.

(Sa kabilang pahina ang karugtong.)

TANGGAPIN SI CRISTO NA IYONG TAGAPAGLIGTAS NGAYON

Juan 3:16

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Ang Mga Gawa 16:31

At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesús, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.

Ipahayag si Cristo lagi na
Mga Taga Roma 10:9

Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesús na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka.

*Nagkakaloob ng kapangyarihan
ang Dios na maging Kanyang mga
Anak*

Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. —Juan 1:12

Published in numerous languages as God supplies funds in answer to prayer. If you would like more copies for prayerful distribution, write in English. Specify which language(s) you need and how many booklets.

World Missionary Press, PO Box 120, New Paris, IN 46553-0120 USA



Read booklets online or by App
www.wmp-readonline.org